



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện xây dựng huyện nông thôn mới



Đường nông thôn mới xã Vũ Quý (Kiến Xương).

Chiều ngày 21/9, UBND tỉnh họp nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tiến độ thực hiện xây dựng huyện nông thôn mới (NTM). Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tính đến ngày 20/9, hai huyện Quỳnh Phụ và Tiên Hải đã cơ bản hoàn thành 9/9 tiêu chí, được đoàn thẩm tra của tỉnh tiến hành thẩm tra, đánh giá kết quả và thống nhất hai huyện cơ bản hoàn thành các tiêu chí huyện NTM; có khả năng đề nghị đoàn thẩm định của

trung ương về thẩm định và xét công nhận huyện đạt chuẩn NTM trong tháng 10/2019. Đối với hai huyện Thái Thụy và Kiến Xương cũng cơ bản hoàn thành 9/9 tiêu chí, đã có tờ trình đề nghị đoàn thẩm tra của tỉnh về thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí huyện

NTM. Đối với huyện Đông Hưng đã đạt 6/9 tiêu chí, huyện Vũ Thư đã đạt 5/9 tiêu chí, dự kiến hoàn thành hồ sơ và đề nghị đoàn thẩm định của trung ương về thẩm định kết quả trong đầu năm 2020.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ còn lại, hoàn thiện hồ sơ đề nghị thẩm tra, thẩm định huyện NTM để đảm bảo tiến độ đề ra.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Mục tiêu phấn đấu các huyện về đích NTM năm 2019 là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng, đòi hỏi các sở, ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm đồng hành cùng các huyện hoàn thành các tiêu chí để về đích huyện NTM theo đúng kế hoạch đề ra. Đồng chí Phó Chủ tịch

(Xem tiếp trang 4)
THANH HUỖN

Để "tàu 67" không chịu cảnh nằm bờ

Nghị định số 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản được Chính phủ ban hành ngày 7/7/2014. Đây là một trong những chính sách có ý nghĩa rất lớn nhằm khuyến khích ngư dân đóng tàu công suất lớn, vỏ thép để dẫn chuyển từ khai thác gần bờ sang khai thác xa bờ có giá trị kinh tế cao hơn, từ đó góp phần phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương.

KỶ 1: CÚ HÍCH CHO NGÀNH THỦY SẢN

Quyết liệt triển khai

Sau khi Nghị định số 67 được ban hành, tỉnh đã thành lập Ban

Chỉ đạo triển khai thực hiện; đồng thời, phê duyệt danh sách 25 chủ tàu trên địa bàn đủ điều kiện đóng mới tàu cá, trong đó có 18 tàu khai thác và 7 tàu dịch vụ hậu cần. Là huyện có số lượng tàu cá đóng mới được phê duyệt lớn nhất tỉnh với tổng số 19 tàu, thời gian qua, huyện Thái Thụy đã nỗ lực triển khai thực hiện để phát huy tối đa hiệu quả của Nghị định số 67. Ông Bùi Đức Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 67 đã được người dân nhiệt tình hưởng ứng, tạo niềm tin lớn cho ngư dân, thúc đẩy mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển

(Xem tiếp trang 2)

PHAN LỢI - MINH HUƠNG



Tàu dịch vụ hậu cần của ngư dân Nguyễn Thị Khang (xã Nam Thịnh, huyện Tiên Hải) được đóng mới theo Nghị định số 67.

Kim ngạch xuất khẩu 8 tháng ước đạt hơn 1 tỷ USD

Theo Phòng Xuất nhập khẩu (Sở Công Thương), 8 tháng đầu năm 2019, kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ước đạt hơn 1 tỷ USD, tăng 14,18% so với cùng kỳ năm 2018.



Ngành hàng may mặc chiếm tỷ trọng lớn nhất trong kim ngạch xuất khẩu của tỉnh 8 tháng đầu năm 2019.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước ước đạt gần 600 triệu USD; kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ước đạt hơn 470 triệu USD. Ngành hàng may mặc vẫn duy trì kim ngạch xuất khẩu lớn nhất với giá trị đạt xấp xỉ 660 triệu USD, chiếm gần 66% tổng kim ngạch xuất khẩu. Tiếp đến, một số ngành hàng có kim ngạch xuất khẩu duy trì tăng trưởng khá gồm: dệt khăn bông (89.733.600 USD), sợi, manh dầy (77.748.600 USD), xơ Polyeste (22.327.200 USD); bên cạnh đó là mặt hàng da giày, thực phẩm nông sản, thiết bị điện tử, vật liệu xây dựng sử dụng, thức ăn chăn nuôi và một số ngành hàng khác.

KHÁC ĐUẦN

Khánh thành và bàn giao nhà mái ấm công đoàn

Liên đoàn Lao động thành phố Thái Bình vừa tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Trường hợp được hỗ trợ kinh phí xây nhà mái ấm công đoàn là đoàn viên Phạm Như Mai, giáo viên Trường Tiểu học Đông Mỹ (thành phố Thái Bình). Chị Mai là cán bộ thư viện, thu nhập bình quân hàng tháng 3,6 triệu đồng, hoàn cảnh gia đình khó khăn, một mình nuôi con nhỏ. Được sự hỗ trợ của tổ chức công đoàn và người thân, tháng 4/2019 chị đã khởi công xây nhà, đến tháng 9/2019 công trình hoàn thành với tổng kinh phí 177 triệu đồng.

Tại lễ khánh thành, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao kinh phí hỗ trợ xây nhà mái ấm công đoàn cho gia đình chị Mai với số tiền 30 triệu đồng, nhà trường hỗ trợ 8 triệu đồng. Đây là động lực giúp gia đình chị vươn lên trong cuộc sống.

NGUYỄN CƯỜNG

Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Sáng ngày 22/9, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh phối hợp với Công ty TNHH Trung Bảo Thái Bình chuyên sản xuất đồ dùng phục vụ du lịch (xã Đông Động, huyện Đông Hưng) tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Tham gia buổi diễn tập có gần 60 cán bộ, chiến sĩ thuộc phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh và cán bộ, công nhân Công ty Trung Bảo Thái Bình.

Phương án giả định tình huống cháy tại xưởng sản xuất số 1, nguyên nhân xảy ra cháy do chập điện, đám cháy có nguy cơ lan sang xưởng sản xuất số 2. Hàng hóa trong xưởng chủ yếu là nhựa tổng hợp, gỗ, vải, do đó đám cháy lan ra rất nhanh khiến công việc tổ chức cứu chữa tại chỗ gặp rất nhiều khó khăn. Ngay khi xảy ra đám cháy, lực lượng chữa cháy tại chỗ của Công ty đã thực hiện việc ngắt mọi nguồn điện và tổ chức sơ cứu, di chuyển người bị nạn, hàng hóa, tài sản đến khu vực an toàn đồng thời báo cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp qua số điện thoại 114. Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã huy động 20 cán bộ, chiến sĩ, 2 xe chữa cháy đến hiện trường để tổ chức phương án dập tắt đám cháy và cứu người bị nạn mắc kẹt bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng phương tiện hỗ trợ. Sau 20 phút, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn, không xảy ra thiệt hại về người.

Qua buổi diễn tập đã nâng cao khả năng phối hợp kịp thời, hiệu quả giữa lực lượng chữa cháy tại chỗ của cơ sở và lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp nhằm bảo đảm an toàn PCCC trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

NGUYỄN TÙNG

KIẾN XƯƠNG

Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 19,2%

9 tháng năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện Kiến Xương ước đạt 2.494 tỷ đồng, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2018; trong đó, giá trị sản xuất khối doanh nghiệp và hợp tác xã chiếm 64% tổng giá trị sản xuất toàn ngành, còn lại là khối hộ gia đình, cá nhân.

Để đạt được tốc độ tăng trưởng khá, huyện Kiến Xương đã làm tốt công tác quản lý, quy hoạch các cụm công nghiệp, làng nghề; từng bước nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông; tích cực xúc tiến thương mại, kêu gọi thu hút đầu tư vào địa bàn. Cấp ủy, chính quyền huyện tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn về công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, vốn và mở rộng thị trường tiêu thụ giúp các doanh nghiệp yên tâm đầu tư và phát triển ổn định. Huyện cũng có cơ chế hỗ trợ các làng nghề, cơ sở sản xuất, hộ sản xuất, kinh doanh trong các làng nghề xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao doanh thu. Riêng khu vực làng nghề đã giải quyết việc làm cho hơn 27.000 lao động, đóng góp gần 60% tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện.

3 tháng cuối năm 2019, huyện Kiến Xương phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 938 tỷ đồng nhằm hoàn thành mục tiêu giá trị sản xuất cả năm đạt 3.432 tỷ đồng, tăng 23,87% so với năm 2018.

HÀ THANH

Thu trên 116 tỷ đồng tiền đấu giá quyền sử dụng đất

Để có thêm nguồn chi bổ sung, lồng ghép với các nguồn vốn khác đầu tư phát triển hạ tầng trong quá trình xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, huyện Kiến Xương đã làm tốt công tác tạo nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất. 9 tháng năm 2019, huyện đã triển khai đấu giá quyền sử dụng đất tại 18 xã, thị trấn. Số lô đất trúng đấu giá là 674 lô/25 phiên đấu giá, tổng diện tích đất 8,28ha, thu nộp ngân sách nhà nước trên 116 tỷ đồng.

3 tháng cuối năm, huyện Kiến Xương tập trung phối hợp với các đơn vị và chỉ đạo các phòng liên quan hoàn thiện các thủ tục, quy trình đấu giá quyền sử dụng đất; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hạ tầng kỹ thuật các khu đất; tiếp tục rà soát quỹ đất nhỏ lẻ, xen kẹt để tổ chức đấu giá; tăng cường thông tin, tuyên truyền, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

MINH NGUYỆT

GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG CHO HỌC SINH

Không dừng ở lý thuyết

(Xem trang 4)



Ảnh minh họa

Tinh hoa quê lúa xây miền cực Bắc

(Xem trang 3)